



สารสโมสรโรตารีบางรัก



ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565



จากใจนายก	2
President's Talk	
สถิติการประชุม	3
Attendance Report	
ข่าวสารจากภาค	4
News From D 3350	
สารจากวิทยากร	5 - 7
From Our Guest Speaker	
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์	8 - 9
A Week In Review	
วิทยากรสัปดาห์หน้า	10
Next Speaker	
สัปดาห์หน้ามีอะไร	11
Coming Up Next Week	

สโมสรโรตารีบางรัก โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

2 ถนน เจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 089-484-5656

ROTARY CLUB OF BANG RAK Royal Orchid Sheraton Hotel

2 Charoen Krung Road Soi 30, Siphya Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

E-mail : rotarybangrak2020@gmail.com

www.rotarybangrak.org, www.facebook.com/rotarybangrak



นย.ปราณี วิทยเมธ



มวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่านคะ

เพื่อเป็นการส่งเสริม Theme การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือของ Rotary International ประจำเดือนกันยายน วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ **ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี** ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทองมาแบ่งปันเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเด็กนักเรียนเป็นหลักและมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างวุฒิภาวะให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ปฐมวัย น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ

วันนี้สมาชิกรุ่นใหม่ได้รับทราบเรื่องราวเมื่อครั้งที่สโมสรฯ Shin Jeju คู่มิตรของเรามาเซ็นสัญญาคู่มิตรกันตั้งแต่ปี 2544-45 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามิตรภาพของเราพัฒนาไปอย่างเหนียวแน่นและยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Global Grant มาโดยตลอดเช่นกัน วันที่ 28-30 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมให้การต้อนรับคู่มิตรของเราที่จะมาเยือนประเทศไทยพร้อมรับมอบและเซ็น MOU กับ 2 โครงการที่จะจัดทำในปีนี้ด้วยกันนะคะ และที่สำคัญคือวันที่ 28 ตุลาคมเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 38 ปีของสโมสรของเราด้วยค่ะ ท่าน**ผช.ภ.ยุวดี ปีตวิวัฒนานนท์** กำลังจัดทำโปรแกรมการเฉลิมฉลองอย่างขะมักเขม้นในขณะนี้

ภาค 3350 ได้จัดทำโครงการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายใต้หัวข้อ Safe Roads Save Life โดยขอเชิญชวนทุกสโมสรร่วมโครงการนี้ด้วย ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในเบื้องต้นซึ่ง ประกอบด้วยโลโก้และการใช้สัญลักษณ์ปิดหน้า 1 ข้าง รายละเอียดอื่นๆ จะได้นำเสนอต่อสมาชิกเป็นระยะๆ ต่อไปค่ะ



ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
นายกปราณี วิทยเมธ
นายกสโมสรโรตารีบางรักปี 2565-66

การประชุมประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 10/2565-66
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

รหัสสโมสร	22170	
สมาชิกทั้งหมด	63	ท่าน
เข้าประชุม	24	ท่าน
ขาดประชุม	39	ท่าน

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประจำสัปดาห์ 37.70%

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 42.78%

แขกสโมสร

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม	2	ท่าน
แขกสโมสร	1	ท่าน
รวม	27	ท่าน







คุณธนาลัย ลิมปรัตนคีรี

ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ปฐมวัย หัวใจของการเรียนรู้

ปฐมวัย(Early Childhood) ช่วงอายุตั้งแต่ตั้งท้องจนถึง 6 ปี ถ้าจะพัฒนาเด็กในวัยนี้ให้ มีคุณภาพต้องทำทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่คำแนะนำแม่ที่ตั้งท้อง และดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์กระทั่งออกมาจนถึงอายุ 6 ขวบ

เด็กปฐมวัยเวลาจัดการศึกษาให้เขาไม่ใช่ตัดเสื้อตัวเดียวใส่เหมือนกันหมด ควรจะต้อง พิจารณาว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรไม่เน้นวิชาการแต่จะเน้นพัฒนาการ 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้าน ร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้าน สติปัญญา

การศึกษาปฐมวัยหมายถึงการศึกษาของเด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป ซึ่งนักการศึกษา หมายถึงว่าเป็นวัยทองของชีวิต แปลว่าเด็กพร้อมที่จะพัฒนาทุกอย่าง เราควรเตรียมให้เด็กรู้ว่า อะไรคืออะไร

โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทองเริ่มต้นเมื่อ 40 ปีที่แล้วเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ท่านเจ้าอาวาส องค์ก่อนมีสายตายาวไกล ใครอยากได้ที่มาทำสถานศึกษาท่านก็อนุญาตหมด **วัดธาตุทอง**เป็น วัดที่มีเอกลักษณ์ประจำตัว มีโรงเรียนตั้งแต่ก่อนอนุบาล อนุบาล ประถม มัธยม

ตอนตั้งใหม่ ๆ ท่านเห็นว่ามีสลัมแถวนั้นเกิดไฟไหม้คอกเด็กตาย ท่านสั่งให้แม่ชีช่วย ดูแลเด็กพวกนี้ขณะที่พ่อแม่ไปทำงาน ให้แม่ชีทำนมถั่วเหลืองเลี้ยงเด็ก ไม่ถึงปีท่านคิดจะทำ โรงเรียนอนุบาล รุ่นพี่จบ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำให้ตั้งเป็นมูลนิธิ วัดเป็นเจ้าของโรงเรียนไม่ได้ เลยตั้ง**มูลนิธิวัดธาตุทอง**ขึ้นมา 41 ปีแล้วเพื่อดูแล**โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง**โดยเฉพาะ

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทศึกษาสงเคราะห์ ที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนเลย ต่อมา ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายหัวตามจำนวนนักเรียน เป็นค่านม ค่าอาหาร แต่ค่าเงิน บุคลากรไม่มี ท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนบอกให้เอาเงินรายหัวมาเป็นค่าเงินเดือนบุคลากร ซึ่ง สมัยก่อนไม่มีพระราชบัญญัติบังคับ เราก็ขอร้องผู้ที่มาทำงานขอให้รับน้อย ๆ แต่พอมีกฎหมาย บังคับว่าต่อไปนี้ต้องจ่ายให้เท่ากับอัตรารัฐบาลจ่าย เดือดร้อนเงินไม่พอทุกวันนี้วัดต้องจ่ายเงินให้ โรงเรียนทุกเดือน ๆ ละ 200,000 กว่าบาทชดเชย แล้วเงินที่จะมาพัฒนานักเรียนเราก็ได้จากการ ทอดผ้าป่า ขาดเหลืออะไรวัดก็ช่วยเหลือ

มีปัญหาเร็ว ๆ นี้คือผู้ที่มาดูแลก่อนที่ดิฉันจะมาได้เน้นด้านวิชาการมากเกินไป มีการเรียน พิเศษหลังเลิกเรียน **ท่านเจ้าอาวาสพระราชวรญาณโสภณ**ท่านมีความรู้เรื่องนี้ออก

ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ดิฉันได้รับการทาบทามให้มาเป็นผู้จัดการ ถ้าจะให้เบ็ดเสร็จต้องดูแลเรื่องหลักสูตรทั้งหมดของโรงเรียนด้วย ดูว่าโรงเรียนขาดอะไรคือขาดที่เล่น อันแรกต้องมีสวนให้เด็กเล่นก่อน ท่านเจ้าอาวาสเสนอให้สร้างสวนให้มีสนามหญ้า ห้องน้ำก็ต้องดี ได้รับความอนุเคราะห์จาก**คุณดิศกร กุณธร** สถาปนิกทางการศึกษามาออกแบบให้

หลักสูตรพัฒนาการด้านร่างกาย เด็กต้องพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้แก่นิ้ว เรามีกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน เสร็จแล้วต้องใส่จินตนาการ มีการประกวดเมื่อปั้นเสร็จแล้วเขาจะทำเป็นสวนสัตว์อย่างไร เป็นการพัฒนาร่างกายของเข่า มีการวาดรูป การใช้กรรไกรเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเล็ก ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ในสนามเด็กเล่นที่สร้างขึ้นมีการปีนป่ายเพื่อใช้กล้ามเนื้อเด็ก ๆ ชอบมาก เด็กชอบเล่นทราย เราก็ทำให้มีที่เล่นทราย เด็กต้องมีที่เล่นน้ำ เราก็มีสระว่ายน้ำง่าย ๆ เด็กพวกนี้จะมีความสุขมาก

ทางร่างกายรวมทั้งโภชนาการด้านอาหาร รัฐบาลจ่าย 21 บาทต่อมื้อ สุขอนามัยของเรา รวมทั้งโภชนาการเราต้องดูแลและความสมดุลของร่างกาย ดิฉันสังเกตว่าเด็กที่นี้ฟันผุคุณไทยฟันผุเยอะไม่ค่อยสนใจเรื่องทันตอนามัย โชคดีที่โรงเรียน มีเอ็มโอยูกับคณะทันตแพทย์ **มศ. ประสานมิตร** แต่ละปีจะส่งทันตแพทย์มาดูแลก็สังเกตว่าเด็กแปลงฟันเร็วมากวิธีแก่เขาทำเพลงให้ 3 นาที เปิดให้เด็กฟังเด็กจะต้องแปลงฟันให้ครบ 3 นาทีถึงจะขึ้นได้

พัฒนาการด้านอารมณ์ จัดกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์ เช่น วันวิทยาศาสตร์ มีมุมเลโก้ให้เด็กต่อ บางทีได้จากท่านผู้ใจดีทั้งหลาย ด้านอารมณ์เด็กก็รู้จักว่าการอยู่ร่วมกันจะต้องมีการอดทนให้อภัยกันอย่าแย่งของเล่นกันต้องรอคอย

ด้านกีฬา ด้านดนตรี ก็มี เข้าเราจะสวดมนต์ที่นี้เป็นโรงเรียนกึ่งวิไลพุทธเพราะเราอยู่ในวัด แต่ศาสนาอื่นก็มี ทุกวันศุกร์เราฝึกเด็กให้ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง คุณแม่ที่เป็นศาสนาอื่นก็ต้องเตรียมไม้ใส่ได้แต่ต้องเตรียมหยอดตุ๋ลถวายให้พระแล้วท่านจะให้คืนมาช้อนนมให้เด็ก

พัฒนาการด้านสติปัญญา ก่อนนี้โชคดีมากเรามีชาวต่างชาติสามี่มาทำงานที่ไทย ภรรยาที่ว่างมากท่านก็อาสาสอนภาษาอังกฤษให้เราฟรี ตอนนี่ เธอกลับต่างประเทศหมดแล้ว เราก็โชคดีมีอาสาสมัครที่เป็นคนไทยมาช่วยสอนภาษาอังกฤษเด็ก เรามีสร้างโครงการนี้ให้เด็กทำแต่ละปี เด็กต้องคิดเองต้องเอาความรู้ทั้งหมดมาตกผลึก

หลังจากฝึกกล้ามเนื้อแล้วพอเรามั่นใจมาถึงการจับดินสอเริ่มเขียนหนังสือตอนอนุบาล 2 แต่ยังไม่เป็นคำ มาเริ่มเป็นคำตอนอนุบาล 3 ที่เริ่มเขียนชื่อเขาเอง อ่านไม่เน้นเพราะอ่านออกเขียนได้เป็นเรื่องของประถม



เด็กอนุบาลจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แล้วเราให้เขาว่างรอกทำอะไรให้ลูก เราใช้สัญลักษณ์ เด็กจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวที่ไหนที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาที่เขาว่างรอกทำให้ลูกต้อง เด็กจะไม่จำชื่อเพราะโรงเรียนนี้ **สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ** เคยเสด็จมาแล้วเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ท่านบอกว่าดีแปลกดีชื่อห้องก็ชื่อลูกแมว ลูกเป็ด ลูกช้าง ฯลฯ ดีเด็กจำแม่นเด็กไม่เคยจำว่าอยู่อนุบาล 1 เขาจะจำว่าอยู่ห้องลูกเป็ด

ด้านสังคม ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้เทอมละ 200 กว่าบาท พาไปสวนสัตว์ เด็กก็จะเที่ยวสวนกุหลาบ เขาจะได้รู้การเสียสละกัน ไม่แตกแถว ไปชมศูนย์วิทยาศาสตร์ โชคดีที่วัดธาตุทองอยู่ใกล้กับแหล่งการศึกษา ห้องฟ้าจำลองหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็จะใช้เดินไป

ที่วัดนอกจากตัดขาดทุกวันศุกร์ เราเป็นโรงเรียนเดียวที่หล่อเทียนพรรษาเอง เด็กต้องเอาเทียนมาจากบ้านมาร่วมหล่อแล้วตกแต่งเองแห่กันไปวัดธาตุทอง อีกอันที่ดิฉันเริ่มคือเด็กที่จะจบอนุบาล 3 ดิฉันพาไปกราบท่านเจ้าอาวาสที่พระอุโบสถ แล้วทำพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะสำหรับเด็กพุทธเพื่อย้ำเน้นและมอบวุฒิบัตรให้เขาและกราบลาท่านเจ้าอาวาสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบ

อีกอันที่ดิฉันริเริ่มก่อนที่จะมีสระน้ำที่โรงเรียนคือ ไม่อยากให้เกิดจมน้ำตายเลยเสนอว่าขอพาเด็กไปฝึกว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเด็กอนุบาล 3 จะถูกฝึกให้ไม่จมน้ำที่สระใหญ่ที่บ้านกล้วยได้รับความร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนให้ใช้สระว่ายน้ำ

ถือว่าให้โอกาสกับเด็กที่เขาไม่มีโอกาส เวลาใครมาเยี่ยมจะบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กด้อยโอกาส ในช่วงปีที่เป็นวัยทองของชีวิตควรให้เขาได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาทุกอย่างต้องดีเลิศ ห้องน้ำดีถูกสุขอนามัย อาหารดี นอนหลับกินอิ่ม นอนห้องแอร์เปิดเพลงกล่อมอย่างดี ในชีวิตของเขาดิฉันคิดว่าจากประสบการณ์ตัวเองบอกว่าวัยนี้ถ้าเขามีความมั่นใจในตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นแล้วต่อไปข้างหน้าเมื่อเจออะไรก็ตามเขาจะไม่ท้อถอย เข้าจะไม่ท้อแท้ เขาจะจำประสบการณ์ดี ๆ ในชีวิตช่วงนี้ให้ได้

แต่เป็นที่น่าเศร้า เมื่อคลอดลูกแล้วก็ปล่อยให้เป็นภาระของพ่อแม่ตายายปู่ย่าตัวเองมาทำงานกรุงเทพฯ เอาเด็กไปทิ้งไว้ที่ชนบท ตายายไม่ได้สังเกตความผิดปกติของลูกหลานกว่าจะมาถึงมือเราบางทีก็ช้าเกินไป เช่น การไม่พูด พูดซ้ำ หรือไม่มีทักษะในการสื่อสารเพราะเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนพยายามจะแก้มี **โครงการรักการอ่าน** ให้ผู้ปกครองต้องเรียนหนังสือไปอ่านให้ลูกฟังทุกวัน ฟังนิทานจากแม่แล้วต้องมาวาดรูปส่งผู้จัดการจะให้รางวัลเป็นหนังสือ เราอยากให้เป็นกิจกรรมระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ทำตอนเย็น

เราเพิ่งทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ 20 กันยายนนี้ ท่านผู้ใดสนใจยังจะบริจาคได้ ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดธาตุทอง เลขบัญชี 005-706503-9



ท่านวิทยากรพิเศษ
อาจารย์ธนาลัย ลิ้มปรัดนคีรี
บรรยายเรื่อง “ ปลูกม้วย: หัวใจของการเรียนรู้ ”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565



ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเครื่องมือแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม
ซึ่งเป็นโครงการ Global Grant ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพมหานครเกษิก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565





สโมสรโรตารีบางรัก

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมประจำสัปดาห์



ธุรกิจกับทางเลือกใหม่ ในการจ้างคนพิการ



วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565
เวลา 12.30 - 13.30 น.



คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ
ที่ปรึกษามูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ONSITE MEETING : โรงแรมรอยัลลอคคิด เซอร่าตัน
ONLINE MEETING : ZOOM MEETING

MEETING ID : 921 080 1771 PASSCODE : ROTARY2020



ท่านวิทยากรพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

อาจารย์ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

บรรยายเรื่อง “ปลื้มวัย: หัวใจของการเรียนรู้”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 65

งดประชุมประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65

คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ

เรื่อง “ธุรกิจกับทางเลือกใหม่ในการจ้างคนพิการ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 65

งดประชุมประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 65

ท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล มิตรสีทากะ อิตะ
เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ

10.00 – 10.30

ผู้ว่าการภาคพบนายก

10:30 – 11:00

ผู้ว่าการภาค พบ นายก / เลขานุการสโมสร /

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค / นายกรับเลือก

11:00 – 12:00

Club Assembly

12:30 - 13:30

ประชุมประจำสัปดาห์



สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ROTARY CLUB OF BANG RAK

Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel